

ระดับที่ 2 : Advocacy / Intervention

1.มาตรการ

กองคลังได้นำ GAP จากการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ คือ พ.ศ. 2561 – 2563 มาจัดทำเป็นมาตรการได้ดังนี้

1.มาตรการ	การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักการและเหตุผล	เพื่อให้กองคลังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนดในทุกไตรมาสของแต่ละปี
PIRAB	GAP
R	ด้านกฎ ระเบียบ การเบิกจ่ายผ่านบัตรเครดิตราชการ / การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม / ประชุม / การจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นข้อมูลใหม่
A	การสื่อสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลังรับทราบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างทั่วถึง
	แนวทางการพัฒนา
R	มีการควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
A	เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรรับทราบข้อมูลการเบิกจ่ายได้อย่างเป็นปัจจุบัน (การ Update ข้อมูลใหม่ๆ)
2.มาตรการ	พัฒนาการศักยภาพบุคลากรภายในกองคลัง
หลักการและเหตุผล	เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนดทุกไตรมาสของแต่ละปี
PIRAB	GAP
B	บุคลากรที่มีได้ปฏิบัติงานโดยตรง มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติใหม่ๆ
	แนวทางการพัฒนา
B	จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกองคลัง เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติใหม่ๆ

2. ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

กองคลังได้กำหนดประเด็นความรู้ที่ให้กับผู้รับบริการ คือ บุคลากรภายในกองคลัง ไว้ดังนี้

1.ประเด็นความรู้	กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุผลการนำ ประเด็นความรู้มาใช้	เนื่องจากกองคลังมีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง ได้แก่ กลุ่มพัสดุ กลุ่มการเงิน และกลุ่มงบประมาณ ในแต่ละกลุ่มงานจะมีระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในระเบียบที่แตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรภายในกองคลังมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบของกลุ่มงานอื่นๆ ในระดับที่ดี จึงได้กำหนดประเด็นความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้กับผู้รับบริการ (บุคลากรในกองคลัง)
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ (บุคลากรในกองคลังที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ)
2.ประเด็นความรู้	แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ออกโดยกองคลัง)
เหตุผลการนำ ประเด็นความรู้มาใช้	เนื่องจากกรมอนามัย ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ออกโดยกองคลัง) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ แนวทางดังกล่าวจะกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายงบประมาณ ที่สำคัญสำหรับผู้รับบริการ (บุคลากรในกองคลัง)
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ (บุคลากรในกองคลังที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ)